



ดอนขงใหญ่

DonKhangYai News

Online

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฉบับออนไลน์
ฉบับที่ 44 ประจำเดือนตุลาคม 2566

DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชม

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ



The 12th ASEAN

The 12th ASEAN Arts and Culture Exposition with International Performing Arts Festival

“รากพริบพรี อัญมณีวัฒนธรรมล้ำค่ามรดกโลก”

๕-๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี (ส.๔)

Prin-pluri

The Saga of Cultural legacy and a Natural world heritage site.

การแสดงศิลปะการต่อสู้
“กังฟูเส้าหลิน”

วิทยาลัยสาหลิน เทอหนาน ประเทศจีน
中国河南嵩山少林武术职业学院的“武术表演”

ชม การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากอาเซียน และนานาชาติ

อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย บังกลาเทศ รัสเซีย จีน ฟิลิปปินส์ ฯลฯ

การแสดงหมอลำตีมวง จากหน่วยงานเครือข่ายภาคอีสาน

การเสวนาวิชาการ นิทรรศการ Soft Power

ชิม ซุป อาหารพื้นบ้าน อาหารนานาชาติ

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

...ในเดือนตุลาคม เป็นเดือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการจัดกิจกรรมมากพอสมควร กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะและความพร้อมในการทำงานในหลายกิจกรรม ซึ่งส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามศาสตร์ที่ได้เรียนมา นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็น มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ และยังมีการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 “รากพริบพริ อัญมณีวัฒนธรรม ล้ำค่ามรดกโลก” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี (ส.4) ในขณะนี้มีประเทศที่ยืนยันเข้าร่วมเพื่อนำเสนอ การแสดงแล้วจำนวน 5 ประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย บังกลาเทศ รัสเซีย และจีน จึงขอเชิญชวน ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานและเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับนักแสดง ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะมาร่วมกันสร้างสีสันกันบนเวทีการแสดงของมหาวิทยาลัยฯ ในวันดังกล่าว ด้วยครับ...



ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้ คำชูสังคม

วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2570 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ ภายใต้อาณาเขตมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยการบูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมมุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ น้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม
4. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญ

CONTENT

01

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ

08

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การผลิตบัณฑิต

20

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

25

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาท้องถิ่น

32

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่

1

การสร้างความโดดเด่น
ด้านอาหาร การท่องเที่ยว
และวิทยาการสุขภาพ



ชมรมกันยรักษ์ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เนื่องในวันมะเร็งเต้านมสากล

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมกันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่องในวันมะเร็งเต้านมสากล กับกิจกรรม “Proactive Student Roles in Promoting Breast Self-Examination” ในหัวข้อ “บทบาทนักศึกษาเชิงรุกในการส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์

ดร.กฤษดา ตั้งชวาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิ คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมกันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ Hunguang University ประเทศไต้หวัน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วม



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกันส่วนราชการและภาคเอกชน

แถลงข่าวการจัดงาน “วันกึ่งเพชรบุรี ครั้งที่ 2” พร้อมลงนามความร่วมมือในการดำเนินการด้านวิชาการ การวิจัยและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับนักศึกษา

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายณัฐชัย นำพูลสงสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นายชยานันต์ อินทร์ตัน ประธานชมรมผู้เลี้ยงกึ่งเพชรบุรี ส่วนราชการ สมาชิกชมรมผู้เลี้ยงกึ่งเพชรบุรี และสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานวันกึ่งเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และยังได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดงานในครั้งนี้ขึ้น ในหัวข้อ ปรับต้นทุน ฝ่าวิกฤต เพิ่มผลผลิต กึ่ง เพชรบุรี

สำหรับงานวันกึ่งเพชรบุรี ครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพะยอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสัมมนาวิชาการในเรื่องของการการป้องกันโรค เทคนิคการเลี้ยงกึ่งกึ่งในส่วนของกึ่งกุลงดำและกึ่งขาว การออกบูทแสดงสินค้าของผู้ค้าปัจจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ในการเลี้ยงกึ่ง จำนวน 25 บูท และการจำหน่ายกึ่งราคาถูกเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ

หลังจากนั้นเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการค้าดำเนินการด้านวิชาการ การวิจัยและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับชมรมผู้เลี้ยงกึ่งเพชรบุรี เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายภาคีประสาน



งานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการและธุรกิจ รวมถึงตอบรับการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร จาก UNESCO ได้อย่างเข้มแข็ง และยังคงดำเนินการด้านวิชาการและการวิจัย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า “คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีภารกิจในการจัดการศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การสอน การวิจัย การพัฒนาความรู้ศาสตร์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนสู่ตลาดงานด้านประมง และผลิตสัตว์น้ำ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยีประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของงานวิชาการ เพื่อนำใช้ข้อมูลสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการผลิตบัณฑิตที่ตรงความต้องการของตลาดงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทุกด้าน

ให้บริการวิชาการด้านความรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับการตรวจสอบวิเคราะห์งานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น”

ด้านนายชยานันต์ อินทรรัตน์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งเพชรบุรี เผยว่า “ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งเพชรบุรี เป็นภาคเอกชนที่มีความพร้อมในการสนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา และเป็นส่วนเชื่อมต่อเครือข่ายด้านธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการพัฒนานักศึกษา และเป็นแกนนำของแหล่งเรียนรู้ให้มีขีดความสามารถในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันภายในพื้นที่ของตนเอง และในเครือข่าย ซึ่งหลังจากนี้จะร่วมกันในการจัดกิจกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านข้อมูลการวิจัย วิชาการและการตลาด จัดเวทีเสวนาวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระดับพื้นที่และภูมิภาค และสนับสนุนแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับ อพท.

เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นด้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยว สู่ผู้ประกอบการอาหาร 3 รส เมืองเพชร



วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร. มลทิษา ไชชาวะ ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้การต้อนรับนายสุสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 ในโอกาสเป็นประธานในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นด้านสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของเมืองเพชรบุรีด้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวครั้งที่ 1 หลักสูตรพัฒนาชุมชนสู่ผู้ประกอบการอาหาร 3 รส เมืองเพชร ภายใต้กิจกรรม

จับเคลื่อนเมืองสร้างสรรคเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเพชรบุรี ปี 2566 ให้กับผู้ประกอบการ Start up ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่น รวม 16 ทีม การถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องโมเดลธุรกิจ BMC การเพิ่มมูลค่าสินค้า การบริหารจัดการกิจการ ต่อยอดธุรกิจ รวมถึงการจับเคลื่อนนโยบายจังหวัดเพชรบุรี การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณนิรันดร์บันสีรัตน์ Strategyzer Innovation Coach และ Co-Founder ของ Chivit-D Platform บริษัท SCG เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในเรื่องการปรับแนวคิดและการพัฒนา Business Model Canvas สำหรับการประกอบธุรกิจอาหาร การปฏิบัติการรวมทีมเพื่อพัฒนา Business Model Canvas สำหรับการประกอบธุรกิจอาหารและการนำเสนอ เสน่ห์ของอาหารเมืองเพชรและหลักการสร้างเรื่องเล่าเพื่อเพิ่มมูลค่า



อธิการบดีนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหารือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ในการจัดการเรียนการสอน ณ SIAS University
เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย SIAS University เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2566 โดยมี Ms. Jane Wang, Executive Dean of International Educational School ให้การต้อนรับ เพื่อหารือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โอกาสนี้ Guo Baolin รองประธานสมาพันธ์มหากล่อมมณฑลเหอหนานได้สาธิตการเล่นหมากล้อมให้ได้รับชม และได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่คณะผู้บริหารได้รับชมอีกด้วย

SIAS UNIVERSITY ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็นมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีเต็มเวลาแห่งแรกใน



มณฑลเหอหนาน โดยในปี 2018 ได้รับการอนุมัติให้ทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยอิสระในระดับปริญญาตรี การผสมผสานปรัชญาการศึกษาของจีนและตะวันตก ปัจจุบัน Sias เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 43 หลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา 28 หลักสูตร หลักสูตรบัณฑิต 22 หลักสูตร และหลักสูตรสองปริญญา 6 หลักสูตร ซึ่งได้ร่วมมือกับโรงเรียนพันธมิตรนานาชาติ 184 แห่ง ใน 50 ประเทศ ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 25 ประเทศ รวมทั้งคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและการฝึกอบรบครอบคลุมปรัชญาการศึกษาทั้งจีนและตะวันตก



คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยเจ็โจว

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำผู้แทนผู้บริหารและบุคลากรเดินทางไปยัง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ็โจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยน นักศึกษากับทีมบริหารของคณะพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยเจ็โจว รวมทั้งหลักสูตรด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาตรี โทและเอก ตลอดจนหาหรือความร่วมมือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพะโลกและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมกับ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันในระยะต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา คุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดเผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์ฯ มีความพร้อมในหลายด้าน ทั้งด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนรู้อันทันสมัย บุคลากรที่มีคุณภาพ มีศูนย์ SIRCORP ซึ่งเป็นห้องเรียนเสมือนจริงที่สามารถกำหนดสถานการณ์ในการฝึกนักศึกษา ให้สามารถเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินในการพยาบาลได้หลากหลายรูปแบบ และทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ็โจว ก็เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของประเทศจีน โดยจัด การเรียนการสอนมาแล้วกว่า 80 ปี จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ดำเนินการแลกเปลี่ยน นักศึกษาและทำงานด้านวิชาการร่วมกันต่อไปในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่

๒

การผลิตบัณฑิต



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัด "ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตน" ให้กับนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม "ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตน" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้เข้าประกวดนักศึกษาต้นแบบ S.C.I. Ambassador & LGBTQ+ ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งกายและจิตใจในการปฏิบัติตน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กล่าวให้โอวาทและข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรก ในวันที่ 27 กันยายน 2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของบุคลิกภาพ และในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธิดา กรรณสูตร ประธานสาขาวิชาเคมี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ศึกษานำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

“ฝึกงาน หรือ Internship” คือ การที่นักศึกษาหาสถานที่ฝึกงานด้วยตัวเองเลือกตามที่ตัวเองสนใจหรืออยากจะทำก็ได้ ซึ่งบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องฝึกงานตรงกับสาขาที่เรียน หรือผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกงานจะเป็นของตัวเองว่าเหมาะสมหรือไม่ โดยช่วงเวลาของระยะเวลา 640 ชั่วโมงหรือ 1 ภาคการศึกษา (ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละหลักสูตร)



**คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ภาคเรียนที่ 2/2566**



วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การชี้แจงรายละเอียดระเบียบหลักเกณฑ์การประเมินการทำคู่มือและรายงานผลการฝึกงานของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาจารย์คงขวัญ

ศรีสอาด คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และการชี้แจงกระบวนการในการยื่นเรื่องการฝึกงาน และการตอบคำถาม โดยอาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /สหกิจศึกษา และเพื่อสร้างแนวทางสู่การทำงานในอนาคต



อธิการบดีพบปะนักศึกษา เพื่อมอบนโยบาย กฐระเบียบการอยู่ร่วมกัน



นายกิตติภพ รักธาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำหัวหน้าห้องทุกชั้นปี และผู้นำนักศึกษา เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อมอบนโยบาย กฐระเบียบการอยู่ร่วมกัน การดูแลให้การช่วยเหลือเพื่อน ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



สาขาวิชาวัตกรรมการสื่อสาร

จัดสัมมนาในหัวข้อ “PHOTOGRAPHER ถ่ายยังไงให้ PERFECT”

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการสัมมนาในหัวข้อ “PHOTOGRAPHER ถ่ายยังไงให้ PERFECT” โดยมีอาจารย์ ดร. วิวิศน์ สุนแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสันติธรรมบำรุง ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยมีอาจารย์ นิทมูล ศิริรัฐวิจิตรภรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัตกรรมการสื่อสาร เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา และโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์

นิคม คุปตะวินุกุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพมา แล้วกว่า 51 ปี มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้กล้องถ่ายภาพและเลนส์ กล้องที่เหมาะสมกับการใช้ถ่ายภาพในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการและผู้เข้าร่วมสัมมนา

กิจกรรมภายในงานมีการตอบคำถาม และกิจกรรมร่วม แะ แשרภาพถ่ายที่ระลึกจากวิทยากร เพื่อพัฒนาศักยภาพและมุมมองในการถ่ายภาพ การผลิตสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตจริง การทำงาน และสร้างประโยชน์ให้เกิดรายได้



โครงการสัมมนาความยั่งยืนทางพลังงานและการเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง ความยั่งยืนทางพลังงานและการเงิน ที่สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดขึ้นเมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้อง รน 504 ตึกนิเวศสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านการจัดการพลังงานและการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนในงานวิจัยอย่างยั่งยืน วิทยากรโดยอาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการเรียนรู้การบริหารการเงินส่วนบุคคลสำหรับนักศึกษา วิทยากรโดยอาจารย์ ดร. วิวิศน์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ



สาขาวิชาวัตกรรมการสื่อสารจัดกิจกรรมถอดบทเรียน

ผ่านกิจกรรมหนังสือสนรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ

อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์ อาจารย์ประจำรายวิชาการผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สาขาวิชาวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากรายวิชาในรูปแบบหนังสือสนรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ SHORT FILM MEDIA Literacy PBRU ชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 เรื่อง จาก 3 กลุ่มเรียน ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 2 ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกันในเรื่องประเด็นเรื่องภัยจากสื่อใหม่ การรู้ไม่เท่าทันสื่อ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การตกเป็นเหยื่อจากสื่อ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลหนังสือสนรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลยอดเยี่ยมประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาช่วยกันเป็นสื่อกลางให้คนตระหนักถึงภัยที่ใกล้ตัวในสังคมผ่านการสะท้อนความคิดของนักศึกษา



สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดพิธีรับตราสัญลักษณ์สิงห์

ปลูกฝังจิตสำนึกเชิงสัญลักษณ์ของนักปกครอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข้มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีรับตราสัญลักษณ์สิงห์ ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเสนาะกลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฐ ทรัพย์นาวิ้น ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวว่า

“สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรับตราสัญลักษณ์สิงห์ ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นประเพณีรับสิงห์อันเป็นเชิงสัญลักษณ์ทรงคุณค่าที่สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวกันของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปลูกฝังจิตสำนึก เชิงสัญลักษณ์ของนักปกครองให้เห็นคุณค่าแห่งความเป็นปึกแผ่น ซึ่งตราสัญลักษณ์อันทรงคุณค่านี้ ได้สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ.2554



กิจกรรมน้อมรำลึกปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

“วันพยาบาลแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม เสนาะกลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “วันพยาบาลแห่งชาติ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นประธานในการกล่าวสดุดีเกิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นางสาวกนกวรรณ รัตนพิบูลสมงคล รองนายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กล่าวว่า “ วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ สโมสรศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จึงได้

จัดดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและนักศึกษาได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่”

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้กล่าวเกิดพระเกียรติ โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลความเจริญพระองค์ทรงเป็นที่เกิดคุณของชาวไทยทรงสำเร็จการศึกษาด้านการพยาบาลและทรงเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและสาธารณสุขได้ยึดมั่นในพระปณิธานของพระองค์เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน”

โรงกรองน้ำ ขนาด 2,500 ลบ.ม./ชม.



นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปาที่มีมาตรฐาน

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอนงค์ ศรีพวาทกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าศึกษาดูงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี บริเวณอาคารผลิตน้ำเพื่อกระบวนการ

การผลิตน้ำประปาที่มีมาตรฐานและเยี่ยมชมระบบ การผลิตต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากนายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา เพชรบุรี ผู้บริหารและบุคลากรในการต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบ

S.C.I. Ambassador & LGBTQ+

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม ประกวดนักศึกษาต้นแบบ S.C.I. Ambassador & LGBTQ+ ณ ห้องประชุม 34201 ชั้น 2 อาคารศูนย์ พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อให้นักศึกษาได้ สร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในคณะและเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าประกวด PBRU Ambassador 2022 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม หน้าที่ ผลการประกวดมีดังนี้

- ผลการประกวดฝ่ายชาย
- ชนะเลิศ นายเอกลักษณ์ ธิบดี สาขาวิชา คณิตศาสตร์
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายเทียนชัย อินคำ สาขาวิชาชีววิทยา
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายชัยกิตติ เทาลีไป

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
- รางวัล Popular นายปรเมษฐ์ ทองใบ สาขา วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผลการประกวดฝ่ายหญิง
- ชนะเลิศ นางสาวนวพร เพ็ชรเทพ สาขา วิชาเคมี
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวอริญญา พนารัตน-โสภณ สาขาวิชาเคมี
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวปณิดา เอกพานิช สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- รางวัล Popular นางสาวชุติกานต์ ปุณะตุ่ง สาขาวิชาเคมี
- ผลการประกวด LGBTQ
- ชนะเลิศและรางวัล Popular นางสาวศิริสินทรา ผ่องดี สาขาวิชาชีววิทยา
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายอัศวพล สู้สนาม สาขาวิชาเคมี



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม PBRU-NPTU Science and Culture Camp 2023 ณ Pingtung University สาธารณรัฐจีน



อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาสหัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวม 19 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม PBRU-NPTU Science and Culture Camp 2023 ณ Pingtung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 17-30 ตุลาคม 2566

สืบเนื่องจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มุ่งเน้นทางด้านความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ

โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นภาษาที่แพร่หลาย เนื่องจากในธุรกิจการค้า และการท่องเที่ยว จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ภาษาต่างประเทศทั้งในและนอกห้องเรียน จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่

3

การผลิตและ
พัฒนาวิชาชีพครู



Train the Trainer การพัฒนาสมรรถนะ “ครูผู้มืออาชีพ”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เสนะนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต อาจารย์ ดร.นวิรัตน์ ประทุมตา อาจารย์ ดร.คมชัญญ์ ไหวหาร และอาจารย์ ดร.พีชานิกา เพชรสังข์ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Train the Trainer หลักสูตร

อบรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้มืออาชีพ การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ วันที่ 2-4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลัยการรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินโครงการและเป็นวิทยากรในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ “ครูผู้มืออาชีพ” ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง



นักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดน หลักสูตรประกาศนียบัตร

ศึกษาคุณโรงเรียนบ้านหุบกะพง เพื่อนำไปบูรณาการและต่อยอดการทำงานในอนาคต



วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้อาจารย์ยุพิน โทณฑทา ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา นำนักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดน หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 20 ศึกษาคุณ ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง อำเภอลำดวน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว ในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่นักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำไปบูรณาการต่อยอด และประยุกต์ใช้ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการทำงานในอนาคต

จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้เข้าศึกษาคุณ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการ

ตามพระราชประสงค์กองทุนช่วยเหลือ 2 อำเภอท่าทาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้ถึงทักษะชีวิตของชุมชนรอบข้าง เพื่อให้ศึกษานำไปต่อยอดในการทำงานในอนาคต

สำหรับโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (หลักสูตร 7 เดือน) นั้น จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งครู (ปท.1) ที่ทำหน้าที่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพครูสู่การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



คณะครุศาสตร์ นำคณะครูในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการอบรม พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ นำคณะครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เขต 2 เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 1 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่คณะครูที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพจัดอบรมขึ้นทั้งหมด 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 2 จัดอบรมในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 และรุ่นที่ 3 จัดอบรมในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2566 รุ่นละ 200 คน ซึ่งเป็นไปตามการลงนามความร่วมมือการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาสมรรถนะของครูในรูปแบบการอภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญสำหรับครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “ครูคือผู้สร้างเยาวชน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความคิดและประสบการณ์ เป็นผู้หล่อหลอมให้เยาวชนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ การเป็นครูจึงจำเป็นต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ของความเป็นครู รวมถึงจิตวิญญาณของความเป็นครู การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเชิงรุกในการร่วมกันระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการสร้างเครือข่าย เป็นฐานข้อมูลและเป็นการทบทวนในการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของความเป็นครู”



คณาจารย์คณะครุศาสตร์

เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์และคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการเข้าร่วมพัฒนาตนเองใน 3 Model ได้แก่ Model 1 การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ Model 2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามแนวทางการดำเนินการพัฒนา และ Model 3

การนิเทศติดตาม การให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก โดยมียุทธศาสตร์ในการให้ผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และให้ผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการพัฒนายังได้รับการ Reskills/Upsskills องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครูเพื่อเพิ่มศักยภาพสมรรถนะของครูได้อย่างมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่



พัฒนาท้องถิ่น



**บุคลากรโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
เรียนรู้แนวทางการปรับ Packaging ผลิตภัณฑ์ OTOP
เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มช่องทางการตลาด**



เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปองพลรักการงานรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและ บริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่

เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงงานสินค้า : บริษัท จันวานิชย์ ซีเคียวริตี้พรีนึ่งตั้ง จำกัด (CSK) ตำบลโคกงาม อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และประชุมหารือ เรื่องการปรับ Packaging ผลิตภัณฑ์ OTOP จาก โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำสู่ตลาด ออนไลน์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท จันวานิชย์ ซีเคียวริตี้พรีนึ่งตั้ง จำกัด (CSK) เพื่อ ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ดูทันสมัยส่งเสริม ภาพลักษณ์ที่ดี และส่งเสริมการขายในช่องทางการตลาด และเป็น การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจาก โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น



การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ

และประเมินผลกระทบโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและประเมินผลกระทบโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สู่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

อาจารย์ปองพลรักการงานรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ว่า “เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการด้านการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รวมถึงการจัดเก็บผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการดำเนินงาน และพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนงานพื้นฐาน และพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

โดยในปี 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากการร่วมกันทบทวน วางแผนและปรับปรุงเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ ให้ตรงกับแผนงานพื้นฐาน และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้กำหนดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการยกระดับ นวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวก



สังคม โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐานและโครงการตามบริบท

ขณะที่เป้าหมายหลักในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2567 ได้แก่ ชุมชนเป้าหมายคุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกมิติ ยกระดับชุมชนต้นแบบสู่ศูนย์เรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างรายได้เชิง

พาณิชย์ สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล และการบูรณาการวิจัยกับการพัฒนาท้องถิ่นสู่การผลงานทางวิชาการ

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เอกราช ดินาง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และคุณกาญจนา มุลาอจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจับมือกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
ในการดำเนิน "โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว พร้อมด้วยอาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ และคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 จากคณะครุศาสตร์และสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมประชุมกับคุณสุปรีย์ เบ้าสิงห์สวย กรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและคณะทำงานเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนิน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การดำเนิน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนและเยาวชนในชนบทและพื้นที่ห่างไกล

เกิดพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและเกษตรกรในชนบทห่างไกลทั่วประเทศ ผลักดันให้เกิดห้องเรียนอาชีพจากการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ ขยายผลสู่ชุมชน เกิดการผสมความร่วมมือหนุนเสริมการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน นักเรียน ชุมชน องค์กรและหน่วยงานในชุมชน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างกัน เกิดเป็น “ห้องเรียนสังคม” หรือ “Social Lab” ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ชุมชน เป็นโครงการที่มีโอกาสขยายผลไปสู่การสร้าง Social Enterprise และสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนายั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals)

หลังจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะมีการประชุมพูดคุยกับผู้แทนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ให้การดูแลเพื่อดำเนินโครงการ เกิดพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและเกษตรกรในชนบทห่างไกลทั่วประเทศ ผลักดันให้เกิดห้องเรียนอาชีพจากการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ ขยายผลสู่ชุมชน



Galaxy S23 Ultra



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ทีมบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่อบรมการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านด่านง ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้ เพื่ออบรมการประกอบอาชีพการทำงาน อาทิ เค้กหน้านี้ม พานาคอตต้า และคูกี้เนยกระเทียม ภายใต้โครงการเสริมทักษะอาชีพด้านอาหารฯ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้าน ด่านง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ และเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์



การอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1



ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยนายชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์รักษาการหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ จัดโครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2566 โดยมีผู้สนใจซึ่งเป็นพนักงานจากหน่วยงานภายนอกเข้ารับการอบรม จำนวน 9 คน

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ทำการเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ขึ้น เพื่อรองรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปที่ต้องการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งสอดคล้อง

กับประกาศกระทรวงแรงงานที่กำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเท่านั้น และต้องมีหนังสือกำกับรับรองสำหรับตรวจสอบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ จึงจะได้รับหนังสือรับรองประกอบอาชีพได้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท นายจ้างจ้างผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถปรับไม่เกิน 30,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่

6

การพัฒนาระบบ
การบริหารองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพ



งานรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไทรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและบุคลากรในคณะ เป็นผู้แทนในพิธีวางพวงมาลา พิธีบวงสรวงและทำพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันรัฐพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท และพระที่นั่งราชธรรมสภา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี



มิตรภาพไทย-จีน ยั่งยืนสถาพร
 中泰友谊 万古长青
 สหสมาคม - มุลนิธิชาวฉินเพชรบุรี 7 คณะ
 ฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนฉินครบรอบ 74 ปี
 佈置七僑團聯合機構暨各界人士
 热烈慶祝
 中华人民共和国七十四週年國慶盛典
 2023-2021



คณะผู้บริหารและนักศึกษาฉิน QUJNU เข้าร่วมฉลองงานวันชาติฉิน



วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและศูนย์การศึกษานานาชาติ นำกลุ่มนักศึกษาจาก QUJING NORMAL UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 23 ราย ร่วมแต่งกายด้วยชุดประจำชาติจีนและเข้าร่วมการแสดงเนื่องในโอกาสงานฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 74 ปี ณ มุลนิธิสว่างสรรเพชญ์

โอกาสนี้ นักศึกษาจาก QUJING NORMAL UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทำการแสดง 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ร้องเพลงประสานเสียงในบทเพลง 我和我的祖国 (ฉันและมาตุภูมิของฉิน) เป็นบทเพลงที่สื่อถึงความรักและผูกพันในประเทศจีนแผ่นดินแม่ของตนเองไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ยังคงรักในบ้านเกิด และชุดที่ 2 การเต้นรำของฉิน โดยใช้บทเพลง 神 ที่เกี่ยวข้องกับตำนานความรักที่ไม่สมหวังของนายพลและนางสนมฮ่องเต้



การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอกศีกดิ์ บุตรลับอาคารสุเมรตันติเวชกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ก่อนการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับคะแนนการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับ B2 ขึ้นไป จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสุริยา แสงกลับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) สอบได้ระดับ C1 นายสิทธินันท์ บุญกิมุง สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สอบได้ระดับ B2 และนายธนภูมิ ร่วมวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) สอบได้ระดับ B2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักศึกษา

เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดเชฟมืออาชีพ ระดับชาติและระดับนานาชาติ (Thailand International Culinary Competition 2023 เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ประกอบด้วย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายกียรติเทพพิทย์ นายรัชชานนท์ พวงมาลา นายชัยกิตติ เทาลีโป และนางสาวรัชชประภา อินทกาญจน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสุชาดา เทวี นางสาวลักษิกา มีอ้อม นางสาววิภา พนาวรรณ และนายศุภชีพ เหล่าสินชัย

รางวัลชมเชย ได้แก่ นายดัสปกร ตัดต่อ และนายศิโรจน์ กลิ่นเพย

หลังจากนั้น เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในรอบเดือนกันยายน ที่ผ่านมา การนำเสนอเพื่อพิจารณาในเรื่องผลการกำกับกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 เป็นต้น



**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม จ.นครศรีธรรมราช**



อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับนายอดิศักดิ์ แสงนคร หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล อาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันก่อนนี้ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมีนางสาวเจนภา ทองตัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้ด้านการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงสิทธิ์ สนงำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวแนะนำเกี่ยวกับพันธกิจ

ของศูนย์นวัตกรรมและแนะนำแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสายงานคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา

ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกเหนือจากบทเรียนและการเรียนในห้องเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและก้าวทันความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชชาติและแนวทางพระราชดำริกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชชาติและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี



**สำนักวิทยบริการฯ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
น้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณ รัชกาลที่ 9**



เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เนื่องด้วยวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากษัตริย์คุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากษัตริย์ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 รับทราบการกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันนวมินทรมหาราช”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ดังนี้

1. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคาร

สถานที่ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566

2. นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช” ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ วันที่ 9-31 ตุลาคม 2566 เวลา 08-30 น.-16.30 น.

3. นิทรรศการภาพเขียนแรมภาพพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 จำนวน 9 ภาพ โดย ผศ.บุญมา แฉ่งฉายา ณ Think Cafe @Library อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

4. กิจกรรม “บอกเล่า อ่าน เขียน เพื่อเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9” ณ Think Cafe @Library อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

5. กิจกรรมดนตรี Folk Songs ณ Think Cafe @Library อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.-16.00 น. โดยอาจารย์ เกิดศักดิ์ ทองแถม อาจารย์สรเสริญ เลาสกิตย์ อาจารย์วัชระ เย็นเปรม อาจารย์พิศาล ปานแก้ว และอาจารย์สมบัติ ไวยรัช



ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระพรราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 ครบ 7 ปี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมี

นายณัฐชัย นำพูลสงสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

ภายในในพิธีประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายพระพรราชกุศลและพิธีสวดพระพุทธรมณต์ ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้



การอบรมเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์

เพื่อพัฒนาผลผลิตสู่เกษตรปลอดภัย



เกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์เพื่อพัฒนาผลผลิตสู่เกษตรปลอดภัย รุ่นที่ 2 ภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานิศา แก้วสวัสดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชน คณະนา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการวิจัย ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง 28306 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ คุณเสรี ไคว้ไต้ อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี

โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 30 คน ประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะและแอปพลิเคชันที่จะใช้งานจริง ได้แก่ การสร้างระบบเกษตรอัจฉริยะด้วยบอร์ดควบคุมการทำงานและวงจรควบคุม การตรวจวัดสภาพแวดล้อมด้วยเซนเซอร์ชนิดต่าง ๆ การควบคุมระบบเกษตรอัจฉริยะด้วยแอปพลิเคชัน การใช้งานระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์สำหรับการเกษตรและการปลูกผักอินทรีย์และการใช้เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะสำหรับการปลูกผักอินทรีย์

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิ คอนจจอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการมอบประกาศเกียรติบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรม พร้อมมอบกล่องอุปกรณ์อัจฉริยะให้กับเกษตรกร



**คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทาง OBE"**



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 16 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษ์บุตร รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภา

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องแนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู การระบุความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนด ผลการเรียนรู้ และการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ความเชื่อมโยงระหว่างPLOsกับเนื้อหาสาระกิจกรรมการ เรียนผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา และการวัดประเมินผล การเรียนการสอน การเขียนผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาด้านความรู้

ทักษะของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในด้านการเขียนร่างหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้



กองพัฒนานักศึกษาประชุมหลักเกณฑ์

เงื่อนไขและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมतालโตนด อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา และผู้แทนจากคณะ หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม

ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอการจ้างงานนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เบิกจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดย

นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 35 บาท แต่ไม่เกิน 250 บาทต่อวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงานจากสถานการณ์จริง รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการบริหารเวลา และยังเป็น การเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาจ้างงานสามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สอบถามโทร. 032708610 ในวันและเวลาราชการ



สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นเกษตรกรอัจฉริยะแบบปรับตัว ภายใต้โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปี 2566 โดยมีนักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจ หลักสูตรการเป็นเกษตรกรอัจฉริยะแบบปรับตัว เข้าร่วม กิจกรรม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมวรชัยยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณิศจนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ในปัจจุบันภาคการเกษตรเป็นภาคการผลิต

ที่สำคัญแต่ยังคงใช้แรงงานคนเป็นหลักในการผลิต ทั้งที่แรงงานภาคการเกษตรขาดแคลน ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น การนำเทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ สามารถลดต้นทุนได้เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ขั้นตอนวางแผนการผลิต การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การควบคุม การให้น้ำ การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การคำนวณต้นทุน จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น ด้วยการใช้ความรู้ในเรื่องการเกษตรอัจฉริยะแบบปรับตัวในปัจจุบัน เครื่องมือและอุปกรณ์ IOT ในงานเกษตร องค์ประกอบของ IOT เบื้องต้น การติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาชุดคำสั่งกับบอร์ด IOT เบื้องต้น



คณาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ร่วมกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน ณ เมืองเดนปาซาร์ บาหลี่ ประเทศอินโดนีเซีย



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน์ ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ในสาขา เข้าร่วมกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมภายในงาน The Festival of Indonesian Arts “Bahari daya Cipta Seni Kini- The Maritime Magnitude Creative Arts Now” ซึ่งเป็นไปตามความร่วมมือของสถาบัน Ministry of Education, Culture, Research and Technology, The Indonesian Institute of the Arts, Denpasar Bali, Indonesia. ระหว่างวันที่ 23 – 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา

การเดินทางในครั้งนี้ได้การลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างเครือข่าย ศึกษาดูงานด้านศิลปะ Rong Rupa Rakta International Visual art – Design Exhibition

Indonesia arts Festival (FKI+) รับฟังการสัมมนาในหัวข้อ Pasamuan Maestro Nusantara (Maestro’s FGD) เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมบาหลี่ในสถาบันฯ เรียนรู้ทักษะทำรำบาหลี่เบื้องต้น ทักสนศึกษาชมศิลปวัฒนธรรมของบาหลี่ และคณาจารย์ในสาขาวิชา นาฏศิลป์ศึกษา ยังได้นำโขน ตอนลักสีดา ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้วย

สำหรับการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้เห็นรูปแบบการแสดงที่สวยงาม หลากหลาย สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดสู่นักศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทาง ISI Denpasar ยินดีที่จะส่งชุดการแสดงมาร่วมในมหกรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในช่วงต้นเดือนธันวาคม นี้ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยที่มาร่วมงาน



การอบรมขยายผลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน

กลุ่มภูมิภาคตะวันตก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมขยายผลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาและชุมชน กลุ่มภูมิภาคตะวันตกที่สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคุณครูและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรีและนครปฐม เข้าร่วมการอบรม

สืบเนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพของประชากรไทยในทุกช่วงวัย เกิดจากค่านิยมและพฤติกรรมที่มีกิจกรรมทางกายที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คนไทยจำนวนไม่น้อยมีสุขภาพไม่ดี มีประจำตัวส่งผลต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของชาติ เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งต้องใช้งบประมาณในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งต่อตนเองและต้องงบประมาณของประเทศอย่างมหาศาล หากทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาดังกล่าวได้ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อประชากรทุกช่วงวัยและต่อประเทศ

การจัดอันดับ
SCD University Rankings

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คว้าอันดับ



ของประเทศ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ปี 2564 - 2566

(Sustainable Community Development University Ranking 2021 - 2023)